



## SINH HOẠT GIA ĐÌNH LUẬT KHOA KHẮP NƠI:



# HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM TẠI CALIFORNIA BỎ ĐUỐC TRUYỀN TAY

Nhân dịp Tân Xuân, chúng tôi xin chúc quý vị và các

anh chị em một năm mới an vui và lạc phúc.

Hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu Thẩm Phán Phan Quang Tuệ vừa được các anh chị em chúng tôi bầu làm Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California. Do thiện chí, khả năng và uy tín của anh.

Tháng 2 vừa qua, tại Thính Đường Masonic San Francisco, thay mặt Chính Phủ Hoa Kỳ, Thẩm Phán Phan Quang Tuệ, với tư cách Thẩm Phán Tòa Án Di Trú Liên Bang, đã tiếp nhận lời tuyên thệ của hơn 1000 tân công dân cam kết trung thành với Quốc Gia và bảo vệ Hiến Pháp.

Trong dịp này Thẩm Phán Phan Quang Tuệ đã thuyết giảng cho các tân công dân về những lý tưởng truyền thống của Hoa Kỳ, đặc biệt là quyền bình đẳng trước pháp luật: “Tại Hoa Kỳ ngày nay không có các công dân hạng nhì”.

Những lý tưởng truyền thống của Hoa Kỳ được ghi chú trong bản Tuyên Ngôn Độc Lập 1776, theo đó :

*“Mọi người sinh ra Bình Đẳng và được Tạo Hóa ban cho những quyền bất khả chuyển nhượng như Quyền Sống, Quyền Tự Do và Quyền Mưu Cầu Hạnh Phúc”.*

Bài Thuyết Giảng của Thẩm Phán Phan Quang Tuệ tại Thính Đường Masonic khiến chúng ta nhớ lại “Bản Điệp Văn Ngày Quốc Hận 1980” của Hội Luật Gia Việt Nam tại California.

Ngày Chủ Nhật 27-4-1980, tại tiền đình Tòa Thị Chính San Francisco, thay mặt Hội Luật Gia Việt Nam tại California, chúng tôi tuyên đọc bản Điệp Văn Ngày Quốc Hận gửi Luật Sư Nguyễn Hữu Thọ, Chủ Tịch Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, để cảnh giác và khiển trách Luật Sư Thọ là một con chiên lầm đường lạc lối đã đi phản lại những nguyên tắc pháp lý và đạo lý phổ biến mà bất cứ người Luật Sư nào cũng phải ghi nhớ khi tuyên thệ gia nhập Luật Sư Đoàn. Đặc biệt là Quyền Được Suy Đoán Là Vô Tội của người dân, theo đó không ai có

thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu đày nếu không có bản án chung thẩm của Tòa Án xác nhận tội trạng.

Vào thời điểm này hàng trăm ngàn trí thức văn nghệ sĩ và quân nhân, công chức, cán bộ Việt Nam Cộng Hòa đã bị bắt giam độc đoán tại các trại lao động khổ sai mệnh danh là trại cải tạo, mặc dầu các tù nhân chính trị này không phạm tội hình sự nào, mà cũng không bị kết án bởi một tòa án nào. Họ chỉ hành sử Quyền Dân Tộc Tự Quyết và Quyền Tự Vệ Chính Đáng chống lại sự xâm nhập của chế độ Độc Tài Toàn Trị phủ nhận nhân quyền.

Bản Điệp Văn Ngày Quốc Hận 1980 đã được Hội Luật Gia thông tri cho các giới chức Hoa Kỳ. Và tiếp theo đó, chúng tôi đã liên lạc với Bộ Ngoại Giao để yêu cầu phát động “Chiến Dịch Nhân Đạo” (Humanitarian Operation: H.O) đòi nhà cầm quyền Hà Nội phải phóng thích các tù nhân chính trị còn bị giam giữ trái phép. Cuối thập niên 1980, một danh sách đầu tiên được thiết lập gồm 3000 tù cải tạo sẽ được phóng thích và nhập cảnh Hoa Kỳ cùng với gia đình. Cũng trong “Chiến Dịch Nhân Đạo” Chính Phủ Hoa Kỳ đã viện trợ nhân đạo cho Chính Phủ Hà Nội một số dụng cụ y khoa để trang bị các bệnh viện và các trung tâm y tế tại Việt Nam.

Qua thập niên 1990, với sự giải thể chế độ Cộng Sản tại Đông Âu và Liên Xô, phong trào đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ bộc phát mạnh mẽ trên toàn lãnh thổ. Hội Luật Gia Việt Nam đã tích cực góp phần yểm trợ các Chiến Sĩ Dân Chủ trong cuộc đấu tranh đòi Công Lý và Nhân Quyền.

Từ đó tới nay đã gần 30 năm. Và Hội Luật Gia đã gây được cảm tình và sự quý mến của đồng bào trong và ngoài nước.

Hôm nay, nhân danh là một Chủ Tịch Sáng lập Hội Luật Gia, chúng tôi hân hạnh giới thiệu, và trao nhiệm vụ cho vị Tân Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam tại California là Thẩm Phán Phan Quang Tuệ.

Với thiện chí, khả năng và uy tín sẵn có, chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng rồi đây anh Phan Quang Tuệ sẽ thành công trong nhiệm vụ gây tình thân hữu

cho các đồng nghiệp, và hướng dẫn Hội Luật Gia trong nghĩa vụ góp phần vào việc Bảo Vệ Công Lý và Nhân Quyền cho đồng bào.

**Luật Sư Nguyễn Hữu Thống**(Ngày 2-3-2008)





Vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật 20 tháng 4 năm 2008 tại Nhà Hàng Paracel Seafood Restaurant, một Đại Hội Hữu Luật Khoa Việt tổ chức đã bầu lại Ban kỳ năm 2008 và năm

Đón tiếp Giáo sư Khoa Hách

Một Ủy Ban bầu cử Thẩm phán Nguyễn Văn Tuệ và Luật khoa điều hành việc ứng cử và ứng cử, Luật sư Trần sư Nguyễn Thị Quý và

Oanh ra ứng cử vào chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành Hội nhưng hai vị này từ chối không ứng cử. Sau cùng Luật sư Huỳnh Bửu Khương đề cử Thẩm phán Đặng Đình Long ra ứng cử . Trước sự hiện diện của hơn 60 hội viên và một số thân hữu Luật khoa là 20 người ,

Đại Hội tất cả đã đồng ý đưa tay biểu quyết bầu cho Thẩm phán Đặng Đình Long vào chức vụ Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Ai Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California nhiệm kỳ năm 2008 và năm 2009 . Sau khi được Đại Hội tín nhiệm vào chức vụ Chủ Tịch Ban Chấp Hành, Thẩm phán Đặng Đình Long đã giới thiệu thành phần Tân Ban Chấp Hành Hội Ai Hữu Luật Khoa Việt Nam Nam California nhiệm kỳ năm 2008 và năm 2009 như sau : Chủ tịch Đặng Đình Long, Phó Chủ tịch Nội vụ Thẩm phán Lê Tài Bốn, Phó Chủ tịch Ngoại vụ Nữ Thẩm phán Phù Tuyết Hồng, Tổng Thư Ký Luật sư Võ Văn Dinh, Thủ quỹ Luật khoa Catherine Marie Ngọc Tô, Cố vấn Thẩm phán Nguyễn Văn Đệ.

Sau phần bầu cử , Đại Hội đã giới thiệu Giáo Sư Khoa Trưởng Nguyễn Cao Hách lên diễn đàn có vài lời tâm tình cùng các anh chị em cựu sinh viên Luật khoa. Trước hết Giáo sư Nguyễn Cao Hách phân tích tình hình Việt Nam trước những biến chuyển của thế giới và đề nghị một khẩu hiệu cho các cựu luật khoa tâm niệm là : “Chúng ta nhất quyết thờ phụng giang sơn Việt Nam” .

Sau đó Giáo sư Nguyễn Cao Hách dặn dò các cựu Luật khoa dù chúng ta chỉ còn được sống vài ba năm hay vài chục năm thì cũng đừng vì quyền lợi



Luật Khoa được thành lập gồm có Thẩm phán Nguyễn Văn Thông, Luật sư Phùng Văn Tuệ , Luật sư Đỗ Xuân Hòa, Luật sư Huỳnh Bửu Khương, Luật sư Trần Công Tâm, Luật khoa Đỗ Duy Hòa cùng trình bày các bản nhạc hùng ca như Việt Nam Việt Nam, Con Đường Vui, Hè về . Các chị thân hữu luật

Hàng Paracel Seafood Luật khoa do Hội Ai Nam Nam California Chấp Hành cho nhiệm 2009 .

Trưởng Nguyễn Cao

được thành lập gồm có Thông, Luật Sư Phùng Đỗ Duy Hòa chủ tọa bầu cử . Trong phần Công Tâm đề cử Luật Luật sư Nguyễn Thị

Tiếp sau phần nói chuyện của Giáo Sư Khoa Trưởng Nguyễn Cao Hách là phần ẩm thực và phần văn nghệ cây nhà lá vườn do Luật sư Nguyễn Đình Sơn phụ trách. Một Ban Hợp Ca

khoa do Chị Phạm Nam Sách đến từ San Diego hướng dẫn lên trình bày Cô Gái Việt , Trả lại em yêu ,  
Hoa Trinh nữ.

Đại hội đã kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Ls. Võ Văn Dinh (*Tường thuật & Hình ảnh*)







